



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RATTANAKOSIN
RMUTR

Rajamangala University of Technology Rattanakosin



ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)



นายพลากร สุวรรณรัฐ เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุ ๗๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท M.A.I.A. (International Affairs, Southeast Asian Studies) Ohio University, U.S.A. และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผลงานด้านวิชาการ ท่านเป็นนักปกครองที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรภาครัฐ ได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ อาทิ นายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการพิเศษ ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทำให้การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลงานทางสังคม ท่านได้ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติมากมายนานับประการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นับถึงปัจจุบันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อีกหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการบริหารและเหรียญกมุขลินีอานันท์มหิตล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ที่ได้ประกอบสัมมาชีพด้วยดี จนประสบความสำเร็จ ปรากฏเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องนับถือแก่ประชาชนทั่วไป และได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ เกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการทูเดย์โชว์ และรายการครัวคุณต๋อย ทางไทยทีวีสี ช่อง ๓

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจจนประสบความสำเร็จ โดยท่านได้ผลิตและสร้างสรรค์รายการทีวีพร้อมกับเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยตนเอง ซึ่งได้รับความนิยมสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ

มาแล้วมากมาย อาทิ รายการฝันที่เป็นจริงรายการทไวไลท์โชว์ รายการเกมเศรษฐี รายการทูไนท์โชว์ รายการทูเดย์โชว์ และรายการครัวคุณต๋อย เป็นต้นผลงานที่ทำให้สาระความบันเทิงเต็มไปด้วยคุณภาพนี้ ทำให้ท่านได้รับรางวัลเมฆลา สาขารายการส่งเสริมอาชีพดีเด่น รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขารายการส่งเสริมสังคมดีเด่นและสาขาผู้ดำเนินรายการดีเด่น รางวัลเพชรนก สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน รางวัลดาราดेลี่ เดอะเกรต อวอร์ดส์ สาขารางวัลพิธีกรที่สุดแห่งปี และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลงานทางสังคม ท่านได้ช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารรายย่อย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ด้วยการก่อตั้งกองทุน “ส่งลูกเรียน” ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิต่าง ๆ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวลและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีกด้วย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)



นายทองหล่อ สุขะมงคล เกิดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๓ อายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโกเด้นเกท ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทพัฒนายานยนต์ชลบุรี จำกัด และบริษัทในเครือแพทโก้กรุ๊ป ๔๐ กว่าบริษัท

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในด้านการบริหารการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการบริหาร งานบริษัทในเครือแพทโก้กรุ๊ปกว่า ๔๐ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ค่าปลีก-ค้าส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจโรงกลิ้งกว่า ๖ แห่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เชิงธุรกิจที่ดี มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและคู่ค้า จนได้รับเกียรติ ให้เข้ารับรางวัลและโล่เกียรตินิยมจากคู่ค้าและสมาคมต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ รางวัลเชิดชูเกียรติยศสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ Outstanding Asean-China Young Entrepreneur รางวัลประกาศ เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ผลงานทางสังคม นอกจากการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ยังอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมโดยเป็น นายกสิโมสรไลอ้อนชลบุรี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ และที่ปรึกษา ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งยังสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ และจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาอาสาสมัครรวมทั้ง ยังบริจาคที่ดินแก่ วัดอ้อมแก้ว จังหวัดชลบุรี บริจาคทรัพย์ให้แก่วัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงศาสนา

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้การสนับสนุนกิจการ และกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยการให้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจน การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)

นางสาวลิยา อึ้งเห่ง เกิดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาเอก Honorary Doctoral of Philosophy in Morality Administration, International University of morality, U.S.A ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท หัวหินกอล์ฟทัวร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการโรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่า และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ ทำให้นักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกีฬาจากนานาชาติ เดินทางเข้ามา เล่นกอล์ฟและท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี และได้รับตำแหน่งนายกสมาคมและที่ปรึกษาธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่และประเทศต่อไป

ผลงานทางสังคม เป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ในกิจการกุศล และสนับสนุนงานด้านสังคมมาโดยตลอด อาทิ ร่วมส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาพื้นที่ ศาสนสถานต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้พัฒนาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ท่านได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัยสึนามิภาคใต้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่าง ๆ มากมาย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัย และด้านการสร้างความร่วมมือกับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรมไทย)



นายสุตสาคร ชายเสม เกิดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ อายุ ๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเพาะช่าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์สอนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานด้านจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินอิสระและอดีตอาจารย์สอนศิลปะไทย จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง อาจารย์พิเศษสอนจิตรกรรมต้นแบบภาพปักพระราชวังสวนจิตรลดา นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ออกมาเป็นตัวหนังสือ อาทิ หนังสือไขนพระราชนาน ศาสตร์ศิลป์และแผ่นดินไทย หนังสือไขนมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ หนังสือสมุดภาพลายเส้นและผลงานอาจารย์สุตสาคร ชายเสม ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งต่อศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรมไทยที่มีคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ผลงานทางสังคม ท่านเป็นผู้ที่นำความสามารถพิเศษมาใช้ในการอนุรักษ์ ศาสตร์และศิลป์ แห่งความเป็นไทย ส่งเสริมงานด้านจิตรกรรมไทยให้มีคุณค่าและความโดดเด่น มีผลงานมากมาย อาทิ การออกแบบและจัดสร้างประติมากรรมเพื่อติดตั้งและตกแต่งในพระที่นั่งสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งวิมานเมฆ พระตำหนักจิตรลดา และใช้จัดแสดงในงานสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ ออกแบบและจัดสร้างเครื่องประกอบการแสดงละครในงานต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ และงานสำคัญของประเทศอีกมากมาย เป็นผู้ออกแบบควบคุมและจัดสร้าง การแสดงละครประวัติศาสตร์ “สุริโยทัย” แสดงหน้าพระที่นั่งตำหนักทักษิณราชินีเวสท์ ตลอดจนออกแบบและปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลงานเป็นที่ประจักษ์นี้ทำให้ท่านได้รับเข็มกลัดพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกด้วย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง รวมถึงสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิทรรศการ ๔๕ ปี ศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง และเชิดชูเกียรติอาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศไทยอีกด้วย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรมไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม)

นายวัชระ กล้าคำชาย เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ อายุ ๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเพาะช่าง ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ **ผลงานด้านวิชาการ** เป็นศิลปินไทยที่มีความสามารถและพรสวรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด ได้รับการยอมรับยกย่อง และชื่นชมในฝีมือ เป็นอย่างมาก โดยนำผลงานจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ ภาพอับสตรา ร่ายมนต์ ๓ มือใหม่หัดวาด (Fail) และ The Oriental นอกจากนี้ยังมีงานแสดงเดี่ยว

“งามดั่งนางฟ้านางสวรรค์” โดยแต่ละผลงานได้ถ่ายทอดซึ่งความสวยงาม ความวิจิตร และสมจริงอย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลปะต่าง ๆ และยังสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี ถ่ายทอดให้คนที่สนใจผ่านการทำหลักสูตร Painting ชั้นสูง และได้นำเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ผลงานทางสังคม ท่านได้ใช้ความสามารถความชำนาญที่มีในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาสร้าง ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นศิลปินในกิจกรรมเวิร์กช็อปโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเยาวชนผู้พิการได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้จริง จากกิจกรรม และยังทำกิจกรรมช่วยสังคมผ่านการนำผลงานไปประมูลเพื่อนำรายได้ ไปสนับสนุนโครงการ มูลนิธิและ องค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักศึกษา ที่มีความสามารถด้านศิลปะให้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ถ่ายทอด ความรู้ให้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาในการพัฒนา ผลงานศิลปะของตนเองต่อไป

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจน การให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบภายใน)



นายปิยพนธ์ เพ็ญพุกษากุล เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเพาะช่าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โชว์ ดีไซน์ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าในศิลปะแขนงต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ ในด้านธุรกิจ จนได้ก่อตั้งบริษัท โชว์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานโดดเด่น ในด้านการออกแบบ ตกแต่งและพัฒนาพื้นที่ อาทิ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตึกแถวชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ได้การบูรณะปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเดิมมีสภาพอาคารที่เป็นตึกแถวเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ให้กลายเป็นอาคารตึกแถวที่มีสภาพแวดล้อมและตัวอาคารให้สวยงามแปลกตา แต่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เก็บเสน่ห์ของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจุดขาย และต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมาย

ผลงานทางสังคม ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาตึกแถวชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดนิทรรศการในพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อาทิ การสนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยเพาะช่างเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นผู้ประสานการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับ วิทยาลัยเพาะช่างในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่ตรงต่อสายอาชีพของนักศึกษาอย่างแท้จริง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบภายใน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป